

Hoàng Sa - Trường Sa năm 1975 miền Nam nên thuộc chủ quyền của VNCH, cho tới năm 1975.



Ông Nguyễn Đình Châu có nhiều công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam

Vấn đề chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một trong các mối quan tâm lớn của người Việt, nhất là trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông.

Hoàng Sa đã hoàn toàn thuộc về Trung Quốc sau trận hải chiến 19/01/1974, khi 50 chiến sỹ Việt Nam Cô ng hòa thiêt ma ng trong lúc ba o vê chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo này.

Đài BBC nói chuyên với nhà s h c lão thành Nguyễn Đình Châu về chính sách của Việt Nam Cô ng hòa đối với Hoàng Sa - Trường Sa:

Ông Nguyễn Đình Châu: Thời VNCH, Hoàng Sa - Trường Sa năm 1975 miền Nam nên thuộc chủ quyền của VNCH, cho tới năm 1975.

Từ mấy trăm năm về trước, Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Khi người Pháp tới, thì qua n lý là nhân danh Việt Nam, do vậy y chủ quyền đối với hai quần đảo này vẫn thuộc về Việt Nam.

Tôi biết là trên ca hai n i này, đều đã có các nghiên cứu, khảo sát khí t n g h c t rấ t lâu

rôi. Riêng Hoàng Sa, là đảo có nhiều chim, nhiều phân chim, nên người Việt Nam trong những năm 60-70 còn khai thác phân chim khối lượng lớn đó.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, năm 1974 Trung Quốc đã có hành động quân sự để chiếm Hoàng Sa.

BBC: *Hồi đó, ông đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Phản ứng của chính quyền và dân lúc đó ra sao ạ?*

Ông Nguyễn Đình Đâu: Ngay lập tức chính phủ VNCH đã lên tiếng phản đối, đưa vấn đề Hoàng Sa ra quốc tế. Lúc đó họ có quan hệ với Liên Hợp Quốc và các nước mà người ta gọi là các nước tự do.

Lúc ấy miền Nam, tôi cứ tưởng rằng Trung Quốc lấy Hoàng Sa để giao lại cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cho Bắc Việt. Nhưng không ngờ, họ chiếm là chiếm dứt luôn đất của mình.

Mà tôi cho rằng vào thời điểm ấy, nhiều người cũng nghĩ như tôi, là Trung Quốc lấy Hoàng Sa cho VNDCCH.

Một điều lạ, là trong khi dân chúng phản ứng như thế miền Nam, mà VNDCCH không có phản ứng gì.

BBC: *Thưa ông, có cáo buộc là chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu đã "làm mất Hoàng Sa", không hiểu ông nghĩ sao?*

Ông Nguyễn Đình Đâu: Không đơn giản như thế. Lúc ấy, có quân đội VNCH đưa ra giao nhiệm vụ giữ Hoàng Sa, và đã có kháng cự mãnh liệt (với quân Trung Quốc).

Bên VNCH bị chìm mô-t số tàu, tháng vong thì caß hai phía đều bị nhiều.

BBC: *Đß khßng đßnh laßi chuß quyền vßi các quân đßo đß mất, theo ông Vißt Nam cần phaßi làm gì?*

Ông Nguyễn Đình Đßu: Có hai vấn đề - đối vßi các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sß hßc... nhß chúng tôi, thì chúng tôi đßa ra nhßng bằng chứng, tß lißu về chuß quyền cußa Vißt Nam đối vßi Hoàng Sa và Trường Sa.

Chúng tôi có nhiều tß lißu baßn đß cußa caß Trung Quốc và các nßc, trong đó nói Hoàng Sa-Trường Sa là cußa Vißt Nam, và Vißt Nam có chuß quyền ở Bißn Đông. Tất nhiên tài lißu cußa Vißt Nam trong các thßi kỳ cũng nói nhß vậy. Đó là trách nhiệm cußa chúng tôi công bố nhßng tài lißu đó.

Còn vấn đề giaßi quyết tranh chấp trên thß c tiến ra sao thì laßi thuộc về phaßm vi chính trị.